



ISLAM:
USAPANG
KATOTOHANAN
(TUR)

Pitong Karaniwang Tanong Tungkol sa Islam





ISLAM:
USAPANG
KATOTOHANAN
(100)

Pitong Karaniwang Tanong Tungkol sa Islam (Bahagi 1 ng 2)

1. *Ano ang Islam?*

Ang Islam ay ang pangalan ng relihiyon, o mas tamang tawagin bilang “paraan ng buhay,” na inihayag ng Diyos (Allah) at isinabuhay ng lahat ng Propeta at Sugo na ipinadala Niya sa sangkatauhan.

Ang pangalan mismo ay natatangi kumpara sa iba pang relihiyon sapagkat ito’y tumutukoy sa isang estado ng pagiging; hindi ito ipinangalan sa isang tao, tulad ng Kristiyanismo, Budismo, o Zoroastrianismo; isang tribo tulad ng Hudaismo; o isang bansa tulad ng Hinduismo. Ang ugat na salitang Arabe kung saan hinango ang Islam ay nagpapahiwatig ng kapayapaan, kaligtasan, pagbati, proteksyon, pagiging walang sala, kabuuan, pagsuko, pagtanggap, at kaligtasan.

Ang Islam ay partikular na nangangahulugan ng pagiging nasa estado ng pagsuko sa Diyos, pagsamba sa Kanya lamang, at may paggalang na pagtanggap at pagsunod sa Kanyang Batas.

Sa pamamagitan ng pagsukong ito, nakakamit ang kapayapaan, seguridad, at kabuuang kabutihan na ipinahihiwatig ng literal na kahulugan nito. Kaya’t ang isang Muslim (lalaki) o Muslimah (babae) ay isang taong nasa estado ng pagsuko.

Ang pagiging Muslim ng isang tao ay humihina dahil sa kasalanan,

2 **kamangmangan, at maling gawain, at ganap na nawawala kung siya ay mag-uugnay ng kasama sa Diyos o hindi maniniwala sa Kanya.**



2. Sino ang mga Muslim?

Ang salitang Arabe na “Muslim” ay literal na nangangahulugang “isang tao na nasa estado ng Islam (pagsuko sa kalooban at batas ng Diyos).” Ang mensahe ng Islam ay para sa buong mundo, at sinumang tumanggap sa mensaheng ito ay nagiging Muslim.

May ilan na maling naniniwala na ang Islam ay para lamang sa mga Arabo, ngunit ito ay lubos na mali. Sa katunayan, higit sa 80% ng mga Muslim sa mundo ay hindi mga Arabo!

Bagama’t karamihan sa mga Arabo ay Muslim, may mga Arabo ring Kristiyano, Hudyo, at ateista. Ang mga Muslim ay nagmumula sa iba’t ibang lahi, pangkat etniko, kultura, at nasyonalidad, mula Nigeria hanggang Bosnia, at mula Morocco hanggang Indonesia.

Ang Islam ay palaging naging isang mensaheng pandaigdigang para sa lahat ng tao. Ito ay makikita sa katotohanang ang ilan sa mga unang kasamahan ng Propeta Muhammad ay hindi lamang mga Arabo, kundi mga Persyano, Aprikano, at Romano mula sa Byzantine.

Ang pagiging Muslim ay nangangahulugan ng ganap na pagtanggap at aktibong pagsunod sa mga inihayag na aral at batas ng Diyos. Ang isang Muslim ay isang taong malaya at kusang tumatanggap na ibase ang kanyang paniniwala, pagpapahalaga, at pananampalataya sa kalooban ng Makapangyarihang Diyos.



3. Sino si Allah?

Madalas marinig ang salitang Arabe na “Allah” sa mga talakayan tungkol sa Islam. Ang salitang “Allah” ay simpleng salitang Arabe para sa Makapangyarihang Diyos at ginagamit din ng mga Kristiyano at Hudyo na nagsasalita ng Arabe. Sa katunayan, ang salitang Allah ay ginamit na bago pa man sumikat ang salitang “God” sa Ingles, dahil ang Ingles ay isang bagong wika kumpara sa Arabe.

Kung kukuha ng salin ng Bibliya sa Arabe, makikita ang salitang “Allah” na ginagamit kung saan nakasulat ang salitang “God” sa Ingles. Halimbawa, sinasabi ng mga Kristiyanong nagsasalita ng Arabe na si Jesus, ayon sa kanilang pananampalataya, ay Anak ng Allah. Gayundin, ang salitang Arabe para sa Makapangyarihang Diyos, “Allah,” ay halos kapareho ng salitang Hebreo para sa Diyos na “Elah.”

May mga hindi Muslim na maling naniniwala na ang mga Muslim ay sumasamba sa ibang Diyos maliban sa Diyos ni Moises, Abraham, at Jesus. Ngunit ito’y maling akala, dahil ang dalisay na Monoteismo ng Islam ay nananawagan sa lahat ng tao na sumamba sa Diyos nina Noe, Abraham, Moises, Jesus, at lahat ng iba pang mga propeta, sumakanila nawa ang kapayapaan.



4. Sino si Muhammad?

Ang huling propetang ipinadala ng Diyos sa sangkatauhan ay si Propeta Muhammad, nawa'y sumakanya ang habag at mga pagpapala ng Diyos. Sa edad na apatnapu, natanggap niya ang pahayag mula sa Diyos. Ginugol niya ang nalalabing bahagi ng kanyang buhay sa pagpapaliwanag at pagsasabuhay ng mga aral ng Islam, ang relihiyong inihayag sa kanya ng Diyos.

Si Propeta Muhammad ang pinakadakila sa lahat ng mga propeta dahil siya ay pinili ng Diyos bilang huling propeta – na ang misyon na gabayan ang sangkatauhan ay magpapatuloy hanggang sa Huling Araw – at sapagkat siya ay ipinadala bilang habag para sa lahat ng sangkatauhan. Ang resulta ng kanyang misyon ay nagdala ng mas maraming tao sa dalisay na paniniwala sa Isang Diyos kaysa sa alinmang propeta.

Bagama't may mga relihiyosong komunidad na nagsasabing naniniwala sila sa Isang Diyos, sa paglipas ng panahon, may mga maling ideya na pumasok sa kanilang paniniwala at mga gawain, na naglayo sa kanila mula sa dalisay na monoteismo ng mga propeta.

Ang ilan ay itinuring ang kanilang mga propeta at banal bilang mga tagapamagitan sa Diyos.

Gayunpaman, itinuro ni Propeta Muhammad na siya ay isang tao lamang na may misyon ng pagpapahayag ng mensahe ng Diyos. Sinabi niya sa mga Muslim na tawagin siya bilang “Ang Sugo ng Diyos at Kanyang Alipin.” Sa pamamagitan ng kanyang buhay at mga aral, ginawa siyang perpektong halimbawa ng Diyos para sa lahat ng tao. Ang kanyang mga gawa at sinasabi ay maingat na naitala, na nagbigay sa mga Muslim ng katiyakan sa kanyang buhay at mga aral.

5



ISLAM:
USAPANG
KATOTOHANAN
(100)

Pitong Karaniwang Tanong Tungkol sa Islam (Bahagi 2 ng 2)

5. Ano ang mga aral ng Islam?

Ang pundasyon ng pananampalatayang Islam ay paniniwala sa ganap na Monoteismo (ang Kaisahan ng Diyos). Nangangahulugan ito ng paniniwala na may iisang Tagapaglikha at Tagapagtaguyod ng lahat ng bagay sa Uniberso, at na wala nang iba pang banal o karapat-dapat sambahin maliban sa Kanya.

Ang tunay na paniniwala sa Kaisahan ng Diyos ay higit pa sa paniniwala lamang na may “iisang Diyos” — ito ay paniniwala na ang Tanging Tunay na Diyos lamang ang dapat sambahin ayon sa pahayag na Kanyang ipinadala sa Kanyang Sugo.

Tinatanggihan ng Islam ang paggamit ng anumang tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at ng tao at iginiit na direktang lumapit ang tao sa Diyos at ialay ang lahat ng pagsamba para sa Kanya lamang.

Naniniwala ang mga Muslim na ang Makapangyarihang Diyos ay Maawain, Mapagmahal, at Maawaing Lubos.



May maling paniniwala na ang Diyos ay hindi maaaring magpatawad ng direkta sa Kanyang mga nilalang.

Ang labis na pagbibigay-diin sa bigat at parusa ng kasalanan, at ang paniniwala na hindi maaaring patawarin ng Diyos ang tao nang direkta, ay nagiging sanhi ng pagkawalang-pag-asa sa awa ng Diyos.

Bilang resulta, lumalapit ang mga tao sa mga huwad na diyos tulad ng mga bayani, lider politikal, tagapagligtas, banal, at anghel.

Sa Islam, may malinaw na pagkakaiba sa pagitan ng Tagapaglikha at ng nilikha. Walang kalituhan o misteryo sa mga usapin ng pagka-Diyos: ang anumang nilikha ay hindi karapat-dapat sambahin; ang Diyos lamang, ang Tagapaglikha, ang karapat-dapat sambahin.

Ang paniniwala sa Kaisahan ng Diyos ay hindi lamang konsepto ng metapisika, ito ay isang dinamikong paniniwala na naaapektuhan ang pananaw ng tao sa sangkatauhan, lipunan, at lahat ng aspeto ng praktikal na buhay.



6. *Ano ang Quran?*

Ang Quran ang huling pahayag ng Allah para sa lahat ng sangkatauhan. Ito ay direkta Niyang sinabi at inihatid sa pamamagitan ng Arkanghel Gabriel sa wikang Arabe sa Propeta Muhammad, sa tunog, salita, at kahulugan. Ang Quran ay isinaulo ng mga kasamahan ng Propeta at maingat na isinulat. Ito ay binibigkas at itinuturo ng milyun-milyon hanggang sa kasalukuyan.

Ang Quran ay nananatili sa orihinal nitong anyo at binabasa sa orihinal na wikang Arabe ng mga tao sa buong mundo.

Ito ay itinuturing na isang himala sa wika, anyo, at espirituwal na epekto nito, pati na rin sa natatanging karunungan na taglay nito. Ang Quran ay naihayag sa loob ng 23 taon. Ito ay palaging itinuturing na eksaktong Salita ng Diyos, na naririnig ng parehong mga Muslim at di-Muslim noong panahon ng Propeta, at pagkatapos nito.

Ang Quran ay palaging nasa kamay ng mga mananampalataya, malawakang isinaulo at ganap na napanatili.

Ang mga aral ng Quran ay unibersal at hindi limitado sa anumang tribo o “piniling bayan.” Ang mensahe nito ay ang parehong mensahe ng lahat ng propeta: sumunod sa Allah, ang Nag-iisang Diyos, sambahin Siya lamang, at sundin ang Kanyang mga Sugo para sa tagumpay sa mundong ito at kaligtasan sa kabilang buhay.



ISLAM:
USAPANG
KATOTOHANAN
(100)

7. Paano tinitingnan ng mga Muslim ang kalikasan ng tao, ang layunin ng buhay, at ang buhay pagkatapos ng kamatayan?

Ayon sa Banal na Quran, nilikha ang tao upang luwalhatiin at sambahin ang Diyos. Ang tunay na pagsamba ay batay sa pagkakaroon ng takot at pagmamahal sa Diyos.

Lahat ng nilikha ng Diyos ay likas na sumasamba sa Kanya, ngunit binigyan lamang ang tao ng malayang kalooban upang pumili kung sasamba sa Diyos o hindi. Ito ay isang malaking pagsubok ngunit isa ring malaking karangalan.

Ang Islam ay nagtuturo na ang lahat ng kilos ng tao ay maaaring maging pagsamba kung ito ay ginagawa para sa Diyos at naaayon sa Kanyang Banal na Batas.

Kaya't ang Islam ay mas tamang tawagin bilang “paraan ng buhay” kaysa sa relihiyon. Ang mga aral ng Islam ay nagbibigay habag at kagalingan sa kaluluwa ng tao, at hinihikayat ang mga katangiang tulad ng pagpapakumbaba, katapatan, pagtitiis, at pagkakawanggawa.



ISLAM:
USAPANG
KATOTOHANAN
(100)

Naniniwala rin ang Islam na ang tao ay hindi likas na makasalanan, kundi pantay na may kakayahang gumawa ng mabuti o masama; ang kanilang mga gawain ang sukatan ng pananampalataya. Gayunpaman, dahil ang tao ay likas na mahina, kailangan nila ng patuloy na paggabay at pagsisisi.

Ang pagsisisi mismo ay isang anyo ng pagsamba na minamahala ng Diyos

.
Naniniwala ang mga Muslim na ang buhay sa mundo ay isang pagsubok mula sa Diyos at na lahat ng tao ay mananagot sa Kanya sa kanilang mga paniniwala at gawain. Ang Diyos ay makatarungan at maawain, pinaparusahan lamang ang mga nagkasala at nagbibigay ng awa sa karapat-dapat.

Ang paniniwala sa buhay pagkatapos ng kamatayan ay susi upang mamuhay nang may balanse at moralidad. Kung wala ito, ang buhay ay nagiging hangaring makamundo, na nagdudulot ng pagiging makasarili at imoralidad.